

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
การจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
จัดทำโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม และคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

ลำดับ	กระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน
๑	<pre> graph TD     A[ทบทวนกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ] --&gt; B[กำหนดรายละเอียดในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ]             </pre> <p>ทบทวนกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ</p>	๕ วัน	ประชุมในหน่วยงานเพื่อทบทวนกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงิน ทดแทน และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
๒	<pre> graph TD     B --&gt; C[เสนอผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน]             </pre> <p>กำหนดรายละเอียดในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>เสนอผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน</p>	๑๕ วัน	ดำเนินการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กองทุนประกันสังคม กฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน โดยกำหนด รายละเอียดไว้ในกฎบัตร ดังนี้ ๑) วัตถุประสงค์ ๒) อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขต การปฏิบัติงาน ๓) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ๔) วาระการดำรงตำแหน่ง ๕) องค์ประชุมและการลงมติ ๖) จริยธรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอร่างกฎบัตรต่อผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบ ภายใน
๓	<pre> graph TD     C --&gt; D[เสนอ คณะกรรมการ ตรวจสอบกองทุน ประกันสังคม เพื่อพิจารณา]     C --&gt; E[เสนอ คณะกรรมการ ตรวจสอบกองทุน เงินทดแทน เพื่อพิจารณา]             </pre> <p>เสนอ คณะกรรมการ ตรวจสอบกองทุน ประกันสังคม เพื่อพิจารณา</p> <p>เสนอ คณะกรรมการ ตรวจสอบกองทุน เงินทดแทน เพื่อพิจารณา</p>	๒ วัน	เสนอกฎบัตรต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กองทุนประกันสังคมและคณะกรรมการ ตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน เพื่อพิจารณา
๔	<pre> graph TD     D --&gt; F[เสนอคณะกรรมการ กองทุน ประกันสังคม เพื่อพิจารณา]     E --&gt; G[เสนอคณะกรรมการ กองทุน เงินทดแทน เพื่อพิจารณา]             </pre> <p>เสนอคณะกรรมการ กองทุน ประกันสังคม เพื่อพิจารณา</p> <p>เสนอคณะกรรมการ กองทุน เงินทดแทน เพื่อพิจารณา</p>	๒ วัน	เสนอกฎบัตรต่อคณะกรรมการกองทุน ประกันสังคมและคณะกรรมการกองทุน เงินทดแทน เพื่อพิจารณา
๕	<pre> graph TD     F --&gt; H[เผยแพร่]             </pre> <p>เผยแพร่</p>	๑ วัน	เผยแพร่กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บนเว็บไซต์และอินทราเน็ตของสำนักงาน ประกันสังคม

## กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม